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พระราชดำารัส
ในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำาริ เข้าเฝ้า ฯ

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

นับแต่ละปีที่ได้ปฏิบัติงานมา มีบุคคลทั้งมาจากหน่วยราชการต่าง ๆ และบุคคลที่ 

มาจากภาคเอกชน ได้เข้ามาร่วมปรับปรุงการทำางานเพื่อให้งานดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ 

ต่อเยาวชนมากขึ้น จะเห็นว่าเยาวชนที่เป็นนักเรียน นับวันก็มีโอกาสและได้เรียนในระดับที่ 

สูงขึ้น ๆ และได้ทำางานที่เป็นอาชีพเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ได้มากขึ้น มีคนที่ประกอบวิชาชีพประสบความสำาเร็จ อย่างปีนี้ก็มีผู้ที่จบเป็นนายแพทย์  

ล้วนแต่เป็นนักเรียนตำารวจตระเวนชายแดน เพราะฉะนั้น รุ่นใหม่ ๆ ที่เรียนมาอย่างนี้ และ 

เห็นพี่ ๆ เป็นตัวอย่าง ก็น่าจะมีกำาลังใจในการที่จะขยันหมั่นเพียรและศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้ 

ประสบความสำาเร็จเหมือนพี ่ๆ ในรุ่นเก่า

ในเรื่องผู้ปฏิบัติการ สังเกตได้ว่า ทั้งประเทศไทยและโลกมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ท่านผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดนได้กล่าวเมื่อสักครู่ ว่ามีการ 

พูดถึงการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากการรู้จักเขาแล้ว ก็ต้องรู้จักในแง่ที่ว่าเขามีการ

อบรมบ่มนิสัยกันมาอย่างไร การเล่าเรียนเป็นอย่างไร เพื่อที่ว่าเราจะได้มีข้อเปรียบเทียบ 

และแก้ไขในสิ่งที่เรายังด้อยกว่า แม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นครู อาจารย์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ด้าน

ต่าง ๆ ก็มิใช่ว่าหยุดนิ่งกับงานที่มีความรู้ความชำานาญอยู่แล้ว จำาเป็นจะต้องศึกษามากยิ่งขึ้น  

เพื่อที่จะให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น จะเห็นว่าในช่วงหลังก็มีการอบรมมากขึ้น เช่น ในเชิงความรู้ 

ทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีทีพ่ดูไวว้า่ตอ้งการจะใหใ้ชส้ิง่ทีเ่ปน็ความกา้วหนา้ทีม่อียูใ่นโรงเรยีน 

เรานั้น มาปรับปรุงเพื่อเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติการในเชิงวิชาการประกอบกับวิชาที่ 

ได้เรียน เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ เช่นเราเรียนเรื่องไฟฟ้า ในการอบรมเราก็มีการอบรมเรื่อง 

การงานอาชพีตอ่ไฟ เรากต็อ้งเอาสองอยา่งนีม้าโยงกนัใหไ้ดว้า่เปน็วชิาเรยีนไฟฟา้ อยา่งนีเ้ปน็ตน้  

เราต้องพยายามศึกษาหาความรู้ไปเรื่อย ๆ แม้จากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา เช่น  

การก่อสร้าง การขุดหานำ้าดื่มที่สะอาด เป็นต้น เมื่อปีก่อนมีการอบรมเพิ่มขึ้นอีกอย่าง คือ  

จากการสังเกตตามโรงเรียน เวลานี้มีนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเล่าเรียนมากขึ้น  
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เพราะว่าผู้ปกครองเริ่มสนใจที่จะให้ลูกได้มาศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น แต่ก่อนนี้ถ้าใครมีความ

สามารถด้อยก็มักจะไม่เปิดโอกาสให้เข้าโรงเรียน แต่เดี๋ยวนี้มีการศึกษาพิเศษ ให้ทุกคน 

พัฒนาได้ตามการศึกษาของตัว ผู้ที่เป็นครูก็จะต้องมีวิธีการสอนที่เหมาะสำาหรับเด็กแต่ละ

ประเภท เด็กที่มีความสามารถสูงก็ต้องพัฒนาไปตามนั้น เด็กที่ยังมีความบกพร่องในการ 

เล่าเรียนก็ได้เชิญครู ตชด. โดยความร่วมมือของสำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน

จิตรลดา ให้ความรู้ร่วมกับทางแพทย์อาสาสมัครที่เขามีความรู้ด้านนี้ และหวังว่าจะปฏิบัติ 

ได้ดีขึ้น ส่วนสิ่งที่เราตั้งใจเป็นการทำางานหลัก คือเรื่องให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสจะได้ 

รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ที่ทำาสด ๆ ทำาขึ้นเอง ก็ปรากฏว่าประสบความสำาเร็จเป็น 

อย่างสูง แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วได้ฟังวิทยุ มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวว่า 

เด็กไทยยังมีภาวะขาดอาหารอยู่มาก ฟังแล้วตอนแรกก็รู้สึกว่าที่ท่านพูดเกินความเป็นจริงไป  

เพราะว่าเท่าที่ไปมาทั่วประเทศ ไม่มีผู้ที่ผอมแห้งแรงน้อยหรือนำ้าหนักน้อยขนาดนั้น แต่ว่า 

ตัวเลขที่เรามีนั้นยังบกพร่องอยู่มาก คือการเจริญเติบโตด้านความสูงของร่างกาย ยังมี 

เปอร์เซ็นต์ที่ตำ่ากว่าเกณฑ์สูงอยู่ และได้ไปถามผู้รู้ เรื่องนี้ต้องดูแลตั้งแต่เด็กคนนั้นอยู่ในครรภ์

มารดา ซึ่งเรามีโครงการที่ให้ครู ตชด. ดูแลมารดาที่ตั้งครรภ์และกำาลังให้นมบุตร ก็มีใน 

โครงการอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในโครงการนี้ก็ต้องศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ และคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มา ที่ได้มา 

ช่วยกันเพื่อให้เกิดความสำาเร็จ และให้เยาวชนมีโอกาสมากขึ้น ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน




